

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๑๓



94.5
ทวค.
วันที่ 27 กค ๖5
เวลา 14.55 น.

สคค. (eMail)

ส่ง : ทวค.

รับที่ : ๕7730/65

27 ก.ค. 2565 เวลา 14.45 น



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๕๔๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแผนอัตรากำลังดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการตามแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับเป้าหมายการขยายบริการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด ๕๐๐ เตียง ซึ่งช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับตติยภูมิได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพื่อยกระดับการดำเนินงานขั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตรากำลังในสายสนับสนุนว่า ควรพิจารณารูปแบบการจ้างงานตามความจำเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรดังกล่าวให้สอดคล้องกับศักยภาพในการจัดการศึกษาและรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกลางในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะออกนอกระบบ เพื่อลดภาระผูกพันต่องบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐในระยะยาว

๒. สำนักงาน ก.พ.ร. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ควรบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพและข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยให้บริการด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยให้บริการด้านสุขภาพภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เช่น ระบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Management For Better Service) ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital) นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance operation center) ฯลฯ ไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลเพื่อพัฒนาระบบให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐๘ ๑๘๕๕ ๓๙๔๔ (กฤตวิทย์) หรือ ๐๘ ๖๕๖๕ ๐๕๔๖ (จารุวรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๔

โทรสารอิเล็กทรอนิกส์ sarabun@ondc.go.th โทรสาร ๐๒๒๘๑ ๘๑๗๔